

Số: 04

Ngày 03/02/2020

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

1. Thủ tướng quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV.
2. 04 điều kiện để hàng hóa được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
3. Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của người thân.
4. Bản tin cảnh báo thiên tai phải được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền trong vòng 15 phút.
5. Thiết lập khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
6. Không có vùng cấm trong xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo định kỳ cho Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ.
8. Các triệu chứng của người nhiễm nCoV và biện pháp phòng bệnh.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Đối với hành vi trao đổi tài sản công không đúng quy định sẽ phải chịu mức phạt như thế nào?
2. Tặng quà và nhận quà tặng được pháp luật quy định như thế nào?
3. Pháp luật quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc gì?
4. Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là gì?

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. THỦ TƯỚNG QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT NCOV GÂY RA

Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Thời điểm xảy ra dịch được xác định khi có trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona gây ra từ ngày 23/01/2020. Bệnh có tính chất truyền nhiễm nhóm A, nguyên cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu và lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Nguyên nhân chính là do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Theo đó, các biện pháp phòng, chống dịch gồm: thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; khai báo, báo cáo dịch; tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức cách ly y tế; vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; các biện pháp bảo vệ cá nhân; kiểm soát ra, vào vùng có dịch; huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch; hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch; các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bệnh là toàn bộ các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, bệnh viện trong ngành Công an, Quân đội và các bệnh viện có điều kiện khác; bệnh viện dã chiến khi được huy động.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

2. 04 ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀNG HÓA ĐƯỢC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Ngày 05/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2020/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 – 2022. Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (AHKFTA) phải đáp ứng đủ 04 điều kiện là: Thuộc trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; được nhập khẩu từ các nước thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc; hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu; hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có C/O mẫu AHK theo quy định.

Trong đó, hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu được hiểu là hàng hóa được chuyển giữa 02 nước thành viên hoặc trung gian qua nhiều nước thành viên hoặc qua 01 nước không là thành viên. Đối với trường hợp hàng hóa trung gian qua nhiều nước thành viên hoặc qua 01 nước không là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện: Hàng hóa quá

Số 04 ngày 03/02/2020 trang 2/10

cảnh là cần thiết vì lý do địa lý hoặc yêu cầu vận tải; không tham gia giao dịch thương mại, không tiêu thụ tại đó; không qua giai đoạn gia công, chế biến nào khác.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

3. THỪA PHÁT LẠI KHÔNG ĐƯỢC NHẬN LÀM NHỮNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THÂN

Đây là quy định được Chính phủ ban hành tại Nghị định 08/2020/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại ngày 08/01/2020. Theo đó, Thừa phát lại có các nhiệm vụ sau: tổng đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan; tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Chính phủ quy định cụ thể 05 nhóm việc Thừa phát lại không được làm như sau: không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến

quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình (bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì). Thừa phát lại không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản...

Nghị định này cũng quy định khung mức chi phí tổng đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự tối thiểu là 65.000 đồng/việc và tối đa là 130.000 đồng/việc trừ trường hợp tổng đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu ngoài địa bàn cấp tỉnh hoặc ở vùng đảo, quần đảo ngoài địa bàn cấp huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

Công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt; Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật được tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại tại Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

4. BẢN TIN CẢNH BÁO THIÊN TẠI PHẢI ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG VÒNG 15 PHÚT

Ngày 13/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định

03/2020/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Quyết định này quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam, áp dụng đối với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai gồm: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam; đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan báo chí; các cơ quan quản lý hệ thống truyền tin về thiên tai.

Trong đó, bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai phải được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền trong vòng 15 phút, từ thời điểm hoàn thành bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất. Đối với bản tin động đất, cảnh báo sóng thần thì phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành. Khi nhận được tin áp thấp nhiệt đới/bão gần hoặc trên Biển Đông, tin cảnh báo lũ hoặc tin lũ, Đài Tiếng nói Việt Nam phải tổ chức phát tin 02 giờ/lần vào đầu giờ, liên tục cả ngày và đêm trên các kênh phát sóng của Đài. Đối với tin áp thấp nhiệt đới/bão/lũ khẩn cấp thì Đài phải tổ chức phát ngay 02 lần liên tiếp, sau đó mỗi giờ lại phát 01 lần vào đầu giờ, liên tục cả ngày và đêm trên các kênh

của Đài cho đến khi nhận được tin mới hoặc có yêu cầu thay đổi thời gian phát tin.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

5. THIẾT LẬP KHU VỰC CẤM BAY ĐỐI VỚI TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ

Ngày 15/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát hoạt động đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ nhằm bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng không cấp phép bay cho tổ chức, cá nhân trong khu vực 8 km tính từ ranh giới các cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng. Xây dựng phương án đối phó với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ công khai đến mọi tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an quản lý các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ thông qua việc khai báo, đăng ký tại các địa bàn. Đồng thời, bổ sung hoàn thiện xác định các hành vi vi phạm và chế tài hành chính trong hoạt động

liên quan tới tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. Triển khai các phương án đối phó với hành vi sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào công trình hàng không dân dụng.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải rà soát trên địa bàn xác định các tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu và sử dụng bất hợp pháp tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020.

6. KHÔNG CÓ VÙNG CẤM TRONG XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM NỒNG ĐỘ CÒN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG

Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo đó, để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định 100/2019/NĐ-CP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, năm 2020 và các năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, *Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới*

bia, Nghị định số 100 với các hình thức đa dạng, phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân giúp nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tổ chức cuộc vận động “Đã uống rượu, bia – không lái xe”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

Bộ Công an cần chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định 100; lưu ý xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm minh, không nể nang (không có vùng cấm) đối với các hành vi vi phạm.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở (huyện, xã, phường) tăng cường đưa tin về tinh thần nhân văn của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100; phối hợp với ngành Công an, Giao thông vận tải tuyên truyền đến đông đảo nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật cũng như kết quả xử lý vi phạm quy định về TTATGT, tạo niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đưa tin, tuyên truyền về các hành động sai trái, đi ngược lại các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra can thiệp làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các

hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2020.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

7. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ GỬI BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHO BỘ TƯ PHÁP CHẬM NHẤT VÀO NGÀY 20 CỦA THÁNG CUỐI KỲ

Ngày 31/12/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 12/2019/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. Thông tư này quy định về nguyên tắc ban hành chế độ báo cáo; thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo; hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo; việc chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo; đề cương báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, hằng năm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, báo cáo định kỳ về kết quả công tác tư pháp của Bộ Tư pháp gồm có báo cáo kết quả công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và báo cáo kết quả tư pháp hàng năm. Báo cáo định kỳ của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ được lồng ghép trong 02 loại báo cáo định kỳ trên. Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp được thể hiện bằng văn bản điện tử có chữ ký số. Báo cáo được gửi qua các phương thức: Hệ thống văn bản Điều hành; Hệ thống thông

tin báo cáo của Bộ; Hệ thống thư điện tử và các phương thức khác.

Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Báo cáo định kỳ hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Thời hạn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo định kỳ cho Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo. Thời hạn Bộ Tư pháp gửi báo cáo định kỳ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Trong trường hợp phải chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu báo cáo, cơ quan lập báo cáo phải gửi báo cáo được chỉnh lý, bổ sung kèm theo văn bản giải trình về việc chỉnh lý. Nếu tự ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung báo cáo, số liệu trong báo cáo và các biểu mẫu kèm theo thì báo cáo, biểu mẫu không có giá trị báo cáo.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

8. CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA NGƯỜI NHIỄM VI RÚT NCOV VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH

Ngày 21/01/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 181/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) ban hành kèm theo Quyết định có nêu rõ người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: sốt, ho, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh lý mạn tính, bệnh nền. Một số người nhiễm vi rút nCoV có thể có biểu hiện lâm sàng nhẹ không rõ triệu chứng nên gây khó khăn cho việc phát hiện. Đến nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.

Đối với các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện sốt, ho, có thể khó thở và có một trong các yếu tố dịch tễ (có tiền sử đến/về/ở từ vùng có dịch trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh hoặc tiếp xúc gần trong vòng 2m với các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh do nCoV) cần được giám sát. Khi nghi ngờ mắc bệnh cần có xét nghiệm để xác định có bị nhiễm vi rút nCoV.

Các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu, gồm có: tuyên truyền cho người dân về bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV và các biện pháp phòng bệnh, cũng như cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt cho những người đến Việt Nam từ vùng có dịch hay những người từ Việt Nam đến vùng có dịch; người có các triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người; tránh tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính. Khi cần tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi; tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay khi ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay; giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế,... bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa; thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác; tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao; nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế

gần nhất để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON

Nhằm tạo lập cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ về một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non; tạo lập cơ chế, chính sách hỗ trợ trẻ em mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non thuộc đối tượng ưu tiên (trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp...), bảo đảm môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị định và hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ. Dự thảo Nghị định gồm 16 Điều, quy định một số chính sách cụ thể đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non, cơ sở giáo dục mầm non và các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển giáo dục mầm non, quy định về nguồn kinh phí, quản lý kinh phí...

Theo dự thảo, trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa

bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng và thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học khi bảo đảm một trong những điều kiện sau: có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hàng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm (từ tháng 9 năm trước đến hết tháng 5 của năm liền kề), tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả

*tiền lương của tháng và không dùng
tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo*

hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: *Đối với hành vi trao đổi tài sản công không đúng quy định sẽ phải chịu mức phạt như thế nào?*

*** Trả lời:** Theo Điều 10 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước số 63/2019/NĐ-CP ban hành ngày 11/7/2019 có quy định phạt tiền đối với hành vi trao đổi tài sản công không đúng quy định (dùng tài sản công của tổ chức để đổi lấy tài sản của tổ chức, cá nhân khác mà không được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép) theo các mức phạt sau: từ 1-5 triệu đồng trong trường hợp tài sản dùng để trao đổi có giá trị dưới 100 triệu đồng; từ 5-10 triệu đồng trong trường hợp tài sản dùng để trao đổi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên; từ 10-20 triệu đồng trong trường hợp tài sản dùng để trao đổi là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô. Phạt tiền từ 20-50 triệu đồng đối với hành vi tặng cho tài sản công không đúng quy định (sử dụng tài sản công để làm quà tặng vi phạm Quy chế tặng quà do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành). Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải buộc hoàn trả tài sản hoặc trả lại bằng tiền tương ứng với giá trị tài sản đã trao đổi, tặng cho đối với những hành vi trên.

2. Hỏi: *Tặng quà và nhận quà tặng được pháp luật quy định như thế nào?*

*** Trả lời:** Theo Điều 22 Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ban hành ngày 20/11/2018 đã quy định rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài sản công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

3. Hỏi: *Pháp luật quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc gì?*

*** Trả lời:** Theo khoản 2 Điều 20 Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ban hành ngày 20/11/2018 đã quy định người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây: những nhiễu trong giải quyết công việc; thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã,

trừ trường hợp luật có quy định khác; tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ; sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị; những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.

4. Hỏi: Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là gì?

* **Trả lời:** Theo Điều 24 Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ban hành ngày 20/11/2018 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn,

nghị vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trừ dập cán bộ, công chức, viên chức. Quy định này cũng được áp dụng đối với những người sau đây mà không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân./.